

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่ง :	ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน :	๑ ตำแหน่ง
ประเภท :	ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน :	๑๕,๐๐๐ บาท
ลักษณะของงาน :	<p>๑. สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขและหรือฟื้นฟูภาวะมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ขจัดมลพิษ และค่าเสียหายที่เกิดภาวะมลพิษจากกากของเสียและสารอันตรายภายใต้คณะทำงานต่าง ๆ</p> <p>๒. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ขจัดมลพิษ และค่าเสียหายที่เกิดภาวะมลพิษจากกากของเสียและสารอันตรายภายใต้คณะทำงานต่าง ๆ</p> <p>๓. สนับสนุนการให้คำแนะนำ ปรีกษา และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย</p> <p>๔. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตรายและในสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕. สนับสนุนการจัดทำเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ</p> <p>๖. สนับสนุนการดำเนินการจัดฝึกอบรมและการจัดประชุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมสถานที่ ห้องพัก ห้องประชุม - ประสานงานกับวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม และผู้เข้าร่วมประชุม - จัดเตรียมเอกสาร PowerPoint สำหรับการบรรยายในการอบรมและประชุม <p>๗. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
คุณสมบัติ :	<p>๑. มีสัญชาติไทย</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์</p> <p>๔. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ</p> <p>๕. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ</p> <p>๖. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น</p> <p>๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ</p> <p>๘. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้</p>

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

เอกสารประกอบการสมัครงาน :	๑. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย ๒. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ๓. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ๔. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ๕. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
วิธีสมัคร :	ส่งเอกสารทาง Email : semrc.2387@gmail.com
ผู้ประสานงาน :	คุณดุสิต จันทร์คำ ส่วนมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย/กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย โทร ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๘๒ และ ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๘๖
ระยะเวลารับสมัคร :	ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ เมษายน ๒๕๖๗
การคัดเลือก :	ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะถูกคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ กรมควบคุมมลพิษ และผ่านระบบ Zoom